

# **QUÂN ĐỘI TA MÃI MÃI XỨNG ĐÁNG LÀ LỰC LƯỢNG CHÍNH TRỊ - LỰC LƯỢNG VŨ TRANG SẮC BÉN CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN**

**PHẠM VĂN TRÀ\***

**Q**UÂN đội nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và giáo dục, là quân đội kiểu mới mang bản chất của giai cấp công nhân. Quân đội ta sinh ra từ lực lượng chính trị của quần chúng, từ lực lượng vũ trang cách mạng trong cao trào toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, lớn lên trong cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Sức mạnh của Quân đội ta bắt nguồn từ sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng, Bác Hồ, sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân. Đó là sức mạnh của một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, biết kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, quật cường, bất khuất của dân tộc. Quân đội ta đã sát cánh cùng với nhân dân, với toàn dân tộc lập nên những thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đánh thắng hai đế quốc to là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bác Hồ từng nói: Quân đội ta là một quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng, mới ra đời với gậy tày, súng kíp đã cùng toàn dân đánh Pháp, đánh

Nhật đưa Cách mạng Tháng Tám đến thành công. Khi mười tuổi Quân đội ta cùng toàn dân giành được thắng lợi lớn ở Điện Biên Phủ, đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, được đế quốc Mỹ giúp sức. Quân đội ta anh dũng trong kháng chiến và anh dũng trong hòa bình... Quân đội ta cũng đã góp phần tích cực xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa, làm tròn nhiệm vụ của một quân đội cách mạng. Điều đó được kết tinh ở danh hiệu mà đồng bào ở mọi miền đất nước đã tặng cho Quân đội ta là "Bộ đội Cụ Hồ". "Bộ đội Cụ Hồ" một lòng một dạ phục vụ nhân dân, đi dân nhớ, ở dân thương. "Bộ đội Cụ Hồ" biểu hiện hình mẫu về lối sống đẹp. Đối với đồng chí, đồng đội thì quý trọng nhau như ruột thịt, hết lòng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Cán bộ thương yêu chiến sỹ, chia ngọt sẻ bùi với cấp dưới, chiến sỹ tôn trọng cán bộ. Mọi người sống nhân hậu, mình vì mọi người, sống có lý tưởng, kỷ luật, khiêm tốn, giản dị, trung thực, thẳng thắn, lễ độ, quý trọng tình bạn. "Bộ đội Cụ Hồ" biểu hiện tinh sâu nghĩa nặng với nhân dân, coi việc giữ gìn tình đoàn

\* Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

kết quân dân như bảo vệ sự sống của mình. Đó chính là cơ sở, nền tảng tạo nên sức mạnh của quân đội nhân dân và là một di sản, một giá trị tinh thần và đạo đức cao quý, một thành tựu tốt đẹp mà lớp lớp các thế hệ cha anh đã dày công xây dựng trong suốt 60 năm qua.

Ngày nay, đất nước đang đẩy mạnh thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Quân đội ta đã và đang phát huy bản chất, truyền thống cách mạng của mình, làm nòng cốt củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Cùng với toàn dân và lực lượng công an nhân dân, Quân đội ta đã giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, bảo vệ chế độ, xây dựng đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tình hình thế giới và khu vực những năm qua diễn biến phức tạp. Các mâu thuẫn cơ bản của thời đại vẫn đang tồn tại, phát triển, có mặt sâu sắc hơn, nội dung và hình thức biểu hiện đa dạng và có những nét mới. Trong đó đang nổi lên mâu thuẫn giữa một bên là thế lực đế quốc hiếu chiến mưu toan thống trị thế giới, với một bên là các quốc gia bảo vệ độc lập dân tộc và các lực lượng đấu tranh bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh, khủng bố, chủ nghĩa bá quyền, áp bức, bất công, bản cùng hóa; đòi tôn trọng luật pháp quốc tế và quyền bình đẳng giữa các quốc gia, dân tộc. Trong vài thập kỷ tới, ít có khả năng xảy ra chiến tranh thế giới, nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp lật đổ, khủng bố còn có thể xảy ra ở nhiều nơi với tính chất phức tạp ngày càng tăng. Đồng thời, do sự lộng hành của các thế lực hiếu chiến, nên nguy cơ đe dọa hòa bình, ổn định, chủ quyền của các quốc gia, dân tộc tăng lên. Nhưng, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn của thế giới ngày nay.

Việt Nam có vị thế chiến lược địa - chính trị, kinh tế quan trọng trong khu vực và trên thế giới, từng là ngọn cờ tiêu biểu của phong trào giải phóng dân tộc, nay là một nước xã hội chủ nghĩa đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc đổi mới. Hơn nữa, Việt Nam có một thị trường hơn 80 triệu dân, với tiềm năng khá phong phú, lại là một quốc gia có vùng biển rộng gấp ba đất liền, nằm trên tuyến giao lưu quốc tế giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, vì vậy, luôn được các nước mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - kỹ thuật - công nghệ... Mặt khác, các thế lực thù địch lợi dụng thúc đẩy việc thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng nước ta.

Mục tiêu chiến lược của họ là thúc đẩy tự do hóa về kinh tế và chính trị, từ đó từng bước chuyển hóa Việt Nam theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Với những âm mưu và thủ đoạn thâm độc trong thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", họ chống phá Việt Nam một cách toàn diện, chống phá quyết liệt về chính trị, tư tưởng và tổ chức, sử dụng kinh tế làm mũi nhọn, tạo "đội quân ngầm", sử dụng tình báo làm tham mưu và nòng cốt tiến hành "chiến tranh không có khói súng"; kết hợp bạo loạn chính trị không vũ trang hoặc có vũ trang ở trong nước; thực hành răn đe quân sự để hỗ trợ và thúc đẩy bạo loạn lật đổ. Những âm mưu, thủ đoạn trên quan hệ chặt chẽ với nhau và tác động sâu sắc đến công cuộc đổi mới xây dựng đất nước và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch sẽ gia tăng. Các hành động xâm hại chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của chúng vào nước ta sẽ tiếp diễn. Do đó, sẽ đe dọa trực tiếp đến độc lập

dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đến sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc ta.

Đất nước ta đang đứng trước cả thời cơ lẫn thách thức. Thách thức lớn đối với nước ta hiện nay là 4 nguy cơ vẫn tồn tại và diễn ra phức tạp, đan xen, tác động lẫn nhau, không thể xem nhẹ nguy cơ nào. Những yếu kém trong quản lý, tổ chức phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các vấn đề xã hội bức xúc, những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân nếu không được kịp thời khắc phục có hiệu quả sẽ là nguy cơ tiềm ẩn đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Cần nhận thức rõ bản chất, mục tiêu của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta không hề thay đổi, nhưng những âm mưu, thủ đoạn chiến lược của chúng đã có sự điều chỉnh. Từ xâm lược bằng bạo lực vũ trang là chính, chuyển sang chống phá bằng bành trướng, xâm lược phi vũ trang, "diễn biến hòa bình" trên các mặt: kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, lối sống là chính, đồng thời vẫn răn đe bằng quân sự và sẵn sàng tiến hành những cuộc phiêu lưu quân sự dưới mọi hình thức. Cuộc đấu tranh đó lại diễn ra theo một hình thái mới, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, vừa là đối tác, vừa là đối tượng đan xen. Do đó, sức mạnh quốc phòng của đất nước ngày nay phải là tổng thể mọi mặt hoạt động: chính trị, kinh tế, quân sự gắn với an ninh, văn hóa - xã hội (bao gồm cả tâm lý, tư tưởng, lối sống), đối ngoại (bao gồm cả đối ngoại quân sự) nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp. Cho nên, quốc phòng và nhiệm vụ quốc phòng ngày nay phải đáp ứng cả yêu cầu đấu tranh thời bình và thời chiến, cả đối nội và đối ngoại, cả đấu tranh quân sự và đấu tranh phi quân sự. Tuy nhiên, quốc phòng luôn lấy các hoạt động quân sự làm hoạt động phổ biến, kết hợp chặt chẽ với những hoạt động phi quân sự khác, lấy các lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội

nhân dân làm lực lượng nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nhân dân, lực lượng đối ngoại và các lực lượng khác của toàn dân, đấu tranh giữ vững ổn định chính trị - xã hội để phát triển, đồng thời sẵn sàng đối phó thắng lợi với mọi tình huống có thể xảy ra.

Trong quá trình thực hiện cần nắm vững quan điểm cơ bản của Đảng là: kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; lấy việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội là lợi ích quốc gia cao nhất. Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; coi sức mạnh bên trong là nhân tố quyết định, nắm chắc nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, lấy đó làm nền tảng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; lấy ổn định chính trị, củng cố an ninh - quốc phòng vững mạnh làm điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Như vậy, bảo vệ đất nước và xây dựng đất nước gắn bó chặt chẽ với nhau, xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Nếu chúng ta không có những chủ trương, chính sách đúng, để chăm lo phát triển kinh tế - xã hội đem lại đời sống ngày càng tốt đẹp cho nhân dân lao động, thì đất nước không thể ổn định và phát triển trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế, cạnh tranh và đấu tranh ngày nay. Ngược lại, nếu chúng ta không biết bảo vệ ngay trong xây dựng để chệch định hướng xã hội chủ nghĩa, thì cũng sẽ bị sụp đổ ngay trong hòa bình xây dựng. Cho nên, xây dựng phải biết gắn với bảo vệ, bảo vệ phải nhằm mục đích xây dựng, phát triển tốt hơn. Vì vậy, bảo vệ Tổ quốc ngày nay không chỉ là phòng ngừa mà trước hết phải chăm lo xây dựng, làm

cho mình mạnh lên, "Kết hợp chặt chẽ xây dựng và bảo vệ từ trong mỗi con người, mỗi cơ sở; việc gì có lợi cho dân, cho nước, có lợi cho độc lập dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa thì phải quyết tâm làm. Mọi hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối nội, đối ngoại... đều phải nắm vững và thực hiện đúng yêu cầu bảo đảm an ninh trong từng lĩnh vực, từng địa phương thuộc phạm vi mình phụ trách, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu an ninh chung theo quan điểm kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược; gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, đối ngoại; lấy việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước làm nền tảng giữ vững ổn định chính trị, củng cố an ninh, quốc phòng làm điều kiện để giữ vững ổn định và phát triển kinh tế - xã hội" <sup>(1)</sup>. Phải chăm lo xây dựng sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc cả về chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; quán triệt tư tưởng "lấy dân làm gốc", phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước, lực lượng vũ trang làm nòng cốt, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, hiện đại hóa trang bị, vũ khí kỹ thuật đi đôi với việc không ngừng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân phù hợp với hoàn cảnh mới.

Bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đất nước đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ hòa bình để phát triển, thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngược lại, công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo ra những tiền đề mới cả về vật chất, kỹ thuật và chính trị, tinh thần cho công cuộc

củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước sẽ trực tiếp góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, ổn định tình hình kinh tế - xã hội, làm cho nền tảng chính trị, tinh thần của xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở liên minh công - nông - trí thức ngày càng vững mạnh. Điều đó tạo cơ sở vững chắc cho việc xây dựng sức mạnh chính trị, tinh thần của nền quốc phòng toàn dân và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân, từng bước tạo ra một lớp người mới phát triển toàn diện: có văn hóa, trí tuệ, học vấn cao, làm chủ khoa học - công nghệ hiện đại, có tư duy khoa học, năng động, sáng tạo. Đó cũng là nguồn cung cấp nhân lực có chất lượng cao cho việc xây dựng quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân chính quy, hiện đại nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ quốc phòng; đồng thời, cũng tạo ra những tiền đề mới cho việc phát triển kỹ thuật quân sự, khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời kỳ mới.

Quân đội nhân dân là lực lượng chính trị - lực lượng vũ trang sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân, phải không ngừng xây dựng vững mạnh về mọi mặt đủ sức làm nòng cốt cho toàn dân thực hiện thắng lợi những yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; trước hết, phải vững mạnh về chính trị - tư tưởng. Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ phải tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà

(1) Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương: *Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, tr 15-16

nước; nâng cao trình độ hiểu biết và phát huy bản chất cách mạng, bản sắc dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của quân đội nhân dân, của dân tộc. Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học xã hội và nhân văn quân sự; đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, huấn luyện bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới. Đồng thời, đấu tranh với những biểu hiện dao động, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác, những biểu hiện giáo điều, cơ hội, tư tưởng thực dụng chủ nghĩa, vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm truyền thống, bản chất "Bộ đội Cụ Hồ".

Sự vững vàng về chính trị, sự gắn bó của quân đội nhân dân với Đảng, với chính quyền và nhân dân; lòng trung thành với Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa, tinh thần hy sinh chiến đấu vì hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân, của dân tộc, là sức mạnh tiến công về chính trị của Quân đội ta, nhằm đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch hòng "phi chính trị hóa" quân đội, tách quân đội khỏi Đảng, chính quyền và nhân dân, làm xói mòn ưu thế tuyệt đối của quân đội nhân dân về chính trị, tinh thần. Chính vì vậy, việc rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực tư duy sáng tạo, nhạy bén, chủ động xử lý những tình huống phức tạp diễn ra trong hoạt động thực tiễn theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, đó là một yêu cầu cơ bản và là kết quả phải đạt được của nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân về chính trị. Sự vững vàng về chính trị của quân đội nhân dân cũng là cơ sở tạo nên sự đoàn kết "quân dân một ý chí", sự gắn bó giữa Đảng, chính quyền Nhà nước

với quân đội nhân dân và đó cũng là nguyên tắc xây dựng và hoạt động của Quân đội ta.

Tuy nhiên, cũng cần hiểu rằng, sức mạnh về chính trị, tinh thần của quân đội nhân dân chỉ có thể được biểu hiện rõ nhất khi Quân đội ta đủ khả năng đập tan các cuộc bạo loạn lật đổ và làm nòng cốt cho toàn dân đánh thắng bất kỳ cuộc chiến tranh xâm lược trên quy mô nào và từ đâu đến. Do đó, khi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, tuyệt nhiên không được coi nhẹ việc xây dựng tiềm lực, sức mạnh quân sự về mọi mặt. Đồng thời, phải gắn việc xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh về mọi mặt với việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Vì vậy, cần tiếp tục chấn chỉnh, ổn định tổ chức, biên chế quân đội cho phù hợp với yêu cầu mới. Chấn chỉnh, kiện toàn các cơ quan của Bộ Quốc phòng theo yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng và chỉ huy, quản lý các lực lượng vũ trang. Đổi mới và hoàn thiện tổ chức lực lượng, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, cân đối giữa các cơ quan, đơn vị, giữa các quân chủng, binh chủng, giữa chủ lực và địa phương, giữa lực lượng thường trực và lực lượng dự bị phù hợp với nhiệm vụ thời bình. Đồng thời, sẵn sàng mở rộng, ứng phó kịp thời và có hiệu quả với mọi tình huống phức tạp khác, kể cả khi các thế lực thù địch tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta bằng vũ khí công nghệ cao. Quá trình thực hiện kiện toàn tổ chức theo kế hoạch phải bảo đảm duy trì sức chiến đấu thường xuyên, kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách trong xử lý cụ thể; đồng thời phải kết hợp yêu cầu bảo đảm nhiệm vụ trước mắt và nhiệm vụ cơ bản, lâu dài. Trên tinh thần đó,

cần đẩy mạnh việc xây dựng quân đội nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước; chấp hành điều lệnh, điều lệ, chế độ, chức danh, chức trách, nhiệm vụ của quân đội một cách nghiêm túc. Mỗi cán bộ, chiến sỹ với tư cách là một công dân, mọi ứng xử, mọi hành vi phải tuân thủ theo đúng pháp luật Nhà nước, đó cũng là một yêu cầu cơ bản về nhân cách, phẩm chất đạo đức của mỗi quân nhân.

Sáu mươi năm qua, kể từ khi ra đời đến nay, phát huy những truyền thống tốt đẹp, Quân đội ta đã tạo dựng nên "tài sản" tinh thần vô cùng quý giá, đó là mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, được đồng bào các dân tộc tin yêu, đùm bọc, chăm sóc. Gần bó và thương yêu nhân dân, tôn trọng và góp phần tích cực xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ hệ thống chính trị, bảo vệ thành quả cách mạng, là chức năng thuộc bản chất của Quân đội ta. Bản chất đó đã làm cho Quân đội ta được sống trong lòng dân, được dân tin, dân quý, dân yêu, nhờ đó mà không ngừng lớn mạnh, trưởng thành như ngày nay. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của mình trong giai đoạn mới của cách mạng, Quân đội ta phải tăng cường hơn nữa sự gắn bó mật thiết với nhân dân, nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, nhất là chính sách về dân tộc, tôn giáo... Đồng thời, góp phần tích cực làm cho đồng bào các dân tộc nhận rõ những âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch, nhất là đối với nhân dân các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo. Song, phải bằng những hành động thiết thực như: tích cực góp phần giúp đỡ nhân dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xóa nạn mù chữ, nâng cao dân trí, phòng bệnh, chữa bệnh;

giúp dân phòng chống lụt bão, thiên tai, xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi, quốc phòng, an ninh. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể, các ngành, các cấp để làm tốt công tác vận động nhân dân trên từng địa bàn, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phòng chống có hiệu quả những âm mưu, thủ đoạn trong việc thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Cán bộ, chiến sỹ nêu cao ý thức tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia lao động sản xuất cải thiện đời sống của đơn vị góp phần giảm bớt đóng góp của nhân dân. Dù trong điều kiện khó khăn, gian khổ nào, cho dù đó là vùng đất cằn sỏi đá, hay các quần đảo san hô, ở đâu có bộ đội, ở đó có lời ca tiếng hát, có tăng gia sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Với tiềm năng hiện có và trình độ tổ chức, kỷ luật của mình, Quân đội ta có khả năng lao động sản xuất không chỉ để cải thiện đời sống, mà còn phải nâng cao cơ sở vật chất, khả năng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và góp phần phát triển kinh tế, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Với truyền thống "Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội", trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay, Quân đội nhân dân Việt Nam nguyện ra sức rèn luyện, học tập, không ngừng nâng cao trình độ năng lực mọi mặt, hoàn thành tốt chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, mãi mãi xứng đáng là một lực lượng chính trị - lực lượng vũ trang sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân. □